

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.63 มีโอกาสปรับแข็งค่าขึ้นจากวานนี้ คาดกรอบ 31.56 - 31.58

*บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 31.63 มีแนวโน้มปรับแข็งค่าขึ้นจากวานนี้ ซึ่งปิดตลาดที่ระดับ 31.58 บาท

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นจากวานนี้เล็กน้อย คาดว่าอยู่ในกรอบ 31.56 -31.58 บาท เนื่องจากตลาดน่าจะได้ผลบวกจากการพบปะกันของผู้เฝ้าประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

*ปัจจัยที่ตลาดยังคงติดตาม คือ มีปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อสกุลในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งค่าเงินบาท จากกรณีการพบปะของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ การที่ ECB ยังมีมุมมองในเชิงผ่อนคลายการทำนโยบาย ข้อมูลตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะออกมาในคืนนี้ โดยตลาดคาดว่าจีดีพีน่าจะโตระดับ 2% การประชุมของ BOJ ที่จะออกมาในปลายวันนี้

"จากปัจจัยที่ออกมาในเชิงบวกน่าจะส่งผลให้ค่าเงินบาทวันนี้ปรับแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวาน แต่ช่วงนี้คงต้องดูการไหลออกขอโพล์ของต่างชาติ และการออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยในกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วย" ดีลเลอร์ระบุ

*นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประชุมระดับผู้นำกับประธานาธิบดีมุน แจอิน ของเกาหลีใต้ โดยสำนักข่าวเคซีเอ็นเอ.ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจะหารือในทุกประเด็นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ และเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพ ความยั่งยืน และการรวมชาติบนคาบสมุทรเกาหลี โดยที่การประชุมครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จัดขึ้นที่ฝั่งใต้ของหมู่บ้านปันมุนจอม โดยนายคิมจะเป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนแรกที่เข้าไปในพรมแดนเกาหลีใต้ นับตั้งแต่สงครามเกาหลีสิ้นสุดลงเมื่อ 65 ปีที่แล้ว

*ยูโรร่วงหลัง ECB คงดอกเบี้ย ขณะดอลลาร์ดีดขึ้น ยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของวันในวันพฤหัสบดี หลังจากที่นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขึ้นชมการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ "แข็งแกร่ง" ของยูโรโซน แต่คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่มีแรงซื้อดอลลาร์จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง ยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนม.ค.ที่ 1.211 ดอลลาร์ หลังจาก ECB ประกาศการตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 91.58 เทียบกับวานนี้ที่ 90.15

* วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 487.17 ล้านบาท

* วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 7,879.18 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้